

Camera360 กลายเป็นอุปกรณ์เซลฟี่มหัศจรรย์ของสาว ๆ ญี่ปุ่น หลังจากได้รับการแนะนำโดย ริโนะ ซาชิฮาระ จากวง HKT48

เมื่อเร็วๆ นี้ แชมป์จากการโหวตต่อเนื่อง 3 ครั้งของ AKB48 “ริโนะ ซาชิฮาระ” ได้แนะนำ Camera360 ในรายการคุยข่าว “Wide na Show” ของญี่ปุ่น โดยเธอไม่ใช่แค่พูดคุยกับผู้ชมในระหว่างรายการหรือถ่ายเซลฟี่ร่วมกันแค่นั้น แต่หลังจบรายการเธอยังโพสต์ Twitter สอนแฟน ๆ ให้ใช้ Camera360 ถ่ายเซลฟี่ให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ดูแล้วมีความใกล้ชิดสนิทสนมและมุ่งมั่นมาก!

หลังการแนะนำของริโนะแล้ว Camera360 ได้รับความนิยมในชั่วข้ามคืนในญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่ทะยานขึ้นเป็นอันดับสูงสุด ใน App Store เท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้ทุกคนถ่ายเซลฟี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และกลายเป็นอุปกรณ์มหัศจรรย์ของสาว ๆ ญี่ปุ่นไปแล้ว

ริโนะ ซาชิฮาระ เป็นไอดอลญี่ปุ่นของวง HKT48 เธอเป็นสมาชิกคนเดียวที่ชนะการโหวต 3 ครั้งติดต่อกันในปี 2015, 2016 และ 2017 ระหว่างการคัดเลือกรอบสุดท้ายของ AKB48 แฟนๆต่างอยากเห็นเธออยู่ในอันดับต้นๆของโลกไอดอลในญี่ปุ่น เธอมีอิทธิพลอย่างมากในหมู่แฟน ๆ ของเธอ และจำนวนแฟนคลับของเธอจะทำให้คุณประหลาดใจ

ไอดอลทุกคนชอบการถ่ายเซลฟี่ และริโนะแชร์แอปที่เธอโปรดปรานอย่าง Camera360 ในระหว่างรายการ ไม่เพียงแค่นั้น เธอยังใช้ผู้ชมเป็น “หนูทดลอง” เพื่อแสดงให้เห็นภาพก่อนและหลังการตกแต่งความงามของ Camera360 ซึ่งทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจอย่างมาก

หลังจบรายการ ริโนะก็ยังน่ารักกับแฟน ๆ ด้วยการแชร์วิธีใช้ Camera360 ถ่ายเซลฟี่ให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น

“Camera360 ที่พูดถึงในระหว่างรายการ ฉันได้ตั้งค่ารูปภาพให้มีการตกแต่งแบบเต็มที่ ดังนั้นรายละเอียดต่างๆ จะดูชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าคุณต้องการถ่ายภาพที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ให้แตะที่เครื่องหมายบนหน้าจอ จากนั้นเลือก Natural จากด้านซ้าย และปรับค่า dermabrasion lower สุดท้ายแตะภาพที่ 3 ซึ่งเป็นฟิลเตอร์แบบ “fresh” ฉันทำแบบนี้ประจำเวลาถ่ายรูป” ซ่างเป็นสาวน้อยธรรมดาที่น่ารักและน่าหลงใหลอะไรปานนั้น!

แฟน ๆ ได้เปิดเผยว่า ริโนะเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงของ Camera360 และแนะนำให้แฟน ๆ ของเธอหลายครั้ง หลังจากที่ได้เห็นความสามารถของ Camera360 แฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นทุกคนต่างรู้สึกทึ่ง และรีบไปดาวน์โหลดแอปโปรดของไอดอลมาใช้ เดิมที Camera360 ก็มีฐานผู้ใช้งานคงในตลาดญี่ปุ่นอยู่แล้ว แต่หลังจากที่ริโนะได้แนะนำก็จะมีผลต่อการ

พัฒนาในอนาคตเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน Camera360 มีผู้ใช้สะสมกว่า 800 ล้านรายทั่วโลก โดยมีดารานักแสดงและศิลปินมากมายเป็นแฟน ทุก
ๆวินาทีมีภาพที่ผลิตโดยใช้แอปเกือบ 20,000 ภาพ และเมื่อได้รับความชื่นชอบจากผู้คนมากขึ้น Camera360 จึงได้
ทุ่มเทให้กับการปรับแต่งภาพและฟังก์ชันเซลฟีให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ เพื่อช่วยให้สาว ๆทุกคนทั่วโลก
สวยอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น!